




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่


1 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ในหลวง'ทรงห่วงยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์,สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, newtv,mono29, thereporter ,linetoday, thestandard,)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ที่จ.เชียงใหม่ สนองพระราชดำรัสในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยประชาชน ทรงติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด นายกฯ มอบนโยบาย การป้องกันยาเสพติดของภาคเหนือและเชียงใหม่ตามนโยบาย โมเดลนำร่องจังหวัดสีขาว ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ยอมรับยาเสพติดเป็นปัญหาวาระแห่งชาติ เนื่องจากแพร่ระบาดมาก ยกย่อง สกตักันการลักลอบ ตัดเส้นทางการลำเลียง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะขยายผลการดำเนินการจากโมเดล 25 จังหวัด พื้นที่เป้าหมายของ อดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ไปดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และขยายผลความสำเร็จ จาก “ทำวังผาโมเดล” จังหวัดน่าน และ “ธวัชบุรีโมเดล” จังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 10 จังหวัดนำร่อง รวมถึง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	
<p>ชวนคนไทยลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, innnews newtv, thebetter,thereporter)</p> <p>- จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs" โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้การต้อนรับ นายกฯ ได้ชมนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ คนไทยห่างไกล NCDs หรือโรคไม่ติดต่อ และการทานอาหารนับคาร์บ ซึ่งเป็นการนับการกินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหาร หากประชาชนป่วยน้อยลง มีสุขภาพดีขึ้น รัฐบาลก็ประหยัดงบประมาณในการดูแลเรื่องค่าเจ็บป่วยต่างๆ ที่ยาวนานและเรื้อรัง ฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเรื่องโครงการคนกินคาร์บ หรือการรับประทานคาร์โบไฮเดรต แบ่งที่เหมาะสมต่อวัน เพราะหากกิน แป้งสุดท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล และขอให้กำลังใจ อสม. ทุกคน คือบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี จากนั้นนายกฯ ทำพิธีเปิดงานและร่วมถ่ายภาพกับ อสม.ที่พร้อมใจกันชูทัพพี เพื่อเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการกินคาร์บ</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ในช่วงหนึ่งของพิธีเปิดงาน การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งที่ 6 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยถึงความคืบ (ร่าง) พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้ยังค้างอยู่ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เนื่องจากยังสอบถามเรื่องกองทุน อสม. โดยตนได้ชี้แจงและคอยติดตามทุกกระยะ เมื่อจบจากกรมบัญชีกลางแล้ว ก็จะส่งให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีร่างพ.ร.บ.อสม.ฉบับของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ได้เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ประชาชนทำประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากนั้นจะส่งให้นายกรัฐมนตรี ลงนาม เพราะเป็นกฎหมายการเงิน ก่อนส่งกลับไปยังสภาฯ อีกครั้ง</p> <p>"สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.อสม.คือเรื่องเงินกองทุนเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้เงินจากการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จากการแจ้งเบาะแส 5% หากไม่มีผู้ใดแสดงตัว ขอให้นำเงินส่วนนี้เข้ากองทุน อสม. อีกทั้ง หากอสม.ช่วยรณรงค์การลดโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs ให้มีผู้เจ็บป่วยน้อย ก็จะทำให้สามารถลดงบประมาณดูแลสุขภาพคนไทยได้ ทั้งนี้ ข้อมูลปี 2567 งบประมาณ สปสช. วงเงิน 152,738 ล้านบาท ใต้ใช้ในการดูแลโรคไม่ติดต่อ รว 79,537 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของงบทั้งหมด ผมเสนอให้นำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนต่างมาเข้ากองทุนให้ อสม. นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สมาคมมาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ร่างบันทึกความตกลงร่วมกันกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คาดว่า มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 เข้าสู่ระบบการกู้ได้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,), เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์ , ch3)</p> <p>- นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ในภาคใต้อย่างยังมีสถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด รวม 78 อำเภอ 515 ตำบล 3,552 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 553,921ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ได้แก่ 1.นครศรีธรรมราช 2.พัทลุง 3.ตรัง 4.สตูล 5.สงขลา 6.ปัตตานี 7.ยะลา และ8.นราธิวาส มีจังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และชุมพร</p> <p>ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด เร่งอพยพประชาชนและดูแลด้านความเป็นอยู่ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดอพยพ รวม 200 แห่ง มีประชาชนเข้าพักแล้วรวมกว่า 13,000 คน และมีการเปิดเพิ่มเติม เป็นศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรัก ที่นราธิวาส และ ปัตตานี รองรับผู้ประสบภัยเพิ่มเติม มีผู้เข้าพัก 542 คน ซึ่งมีความพร้อมด้านความเป็นอยู่อาหาร และมีเจ้าหน้าที่จากรพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ คอยดูแลสุขภาพหากเจ็บป่วย และหากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง มีรถพร้อมนำส่งไปยังโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, lineroday, hfocus, thaiPBS, thailandplus,ch7)</p> <p>-นพ.ศักดิ์ อาลัยภรณ์ รองปลัด สธ.เผย "น้ำท่วม" ภาคใต้ เพิ่ม"สตูล"รวมเป็น 6 จังหวัด ผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 94 แห่ง รพ.ชุมชนต้องปิดบริการ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ยะหริ่ง, รพ.หนองจิก, รพ.ทุ่งยางแดง และ รพ.แม่ลาน โดยได้ย้ายผู้ป่วยและจุดบริการ โดย รพ.ปัตตานี สำรองเตียงไว้รองรับ 50 เตียง รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี 50 เตียง และ รพ.ยะรัง 20-30 เตียง พร้อมส่งทีมแพทย์ 632 ทีม ดูแลประชาชนรวม 10,315 ราย กลุ่มเปราะบาง 1,064 ราย ยังไม่พบสัญญาณการระบาดของโรคที่มากับน้ำท่วม กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังต่อเนื่อง ดูแลผู้ป่วยตั้งครุฑและฟอกไตตามข้อสั่งการ ศปช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง , thereporter)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รับมือวิกฤตน้ำท่วม พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงให้ความช่วยเหลือกว่า 2,000 ราย ระดมส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขกว่า 500 ทีมลงปฏิบัติการภาคสนามกระจายทุกพื้นที่</p> <p>รายงานล่าสุดจาก นายรุชตา สาและ ผอ.รพ.ปัตตานี ว่า วันนี้ระดับน้ำรอบๆรพ.สูงกว่าเมือวาน ประมาณ 5-10 ซม. ระบบสนับสนุนประปา มีน้ำเพียงพอ 48 ชม และทางผู้ว่า จะมีการสนับสนุนรถมาเติมกรณีร้องขอ ระบบออกซิเจนเพียงพอ และได้รับสนับสนุนวัสดุดิบ ข้าวสาร ไข่ จากแพทยสมาคมฯ และ CPF ส่งวัสดุดิบ ไข่ 10,000 ฟอง ไข่ 200 ตัว เพื่อทำอาหารให้กับบุคลากร ผู้ป่วย และญาติ และอาจจะเปิดครัวใหญ่ เพื่อทำอาหารกระจายยังทุกรพ ใน 3 จังหวัด ทีม refer รพ.ปัตตานี สามารถเปิดบริการได้เต็มศักยภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตห่วงใยประชาชนผู้ประสบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือตอนบน พร้อมมอบหมายทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เตรียมพร้อมลงพื้นที่และประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยติดสุราไม่ให้ขาดยา เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ดูแลจิตใจประชาชน วางแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง หลายครอบครัวต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำ มักเกิดความโกลาหลวุ่นวาย เป็นระยะที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก ในระยะนี้จึงควรมีการกำหนดบทบาทของสมาชิกและจัดลำดับความสำคัญเตรียมรับมือ จะช่วยลดความสับสนกระวนกระวายและวิตกกังวลลงได้ สิ่งที่ต้องทำ คือ ตั้งสติให้ดี นึกถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นค่อยคิดหาทางออกเป็นขั้นเป็นตอนจากง่ายไปยาก ตลอดจนลดการสื่อสารหลายช่องทาง ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยจากแหล่งข่าวสำคัญของท้องถิ่นหรือของทางราชการเป็นหลัก เพื่อลดการตื่นตระหนก และความวิตกกังวล สำหรับผู้มีโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประจำตัวขอให้จัดเตรียมยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำไว้ใกล้ตัว เพื่อให้หยิบง่ายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 12 ได้ดำเนินการรวบรวมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จำนวน 87 ทีม และลงปฏิบัติงานชุดแรก จำนวน 44 ทีม ในวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-พญ.พนารัตน์ เทียงสุทธิสกุล และพญ.ศิวพร ไชยหามาน นำคณะพยาบาล เจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ยะลา ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงน้ำท่วม ที่ จุดอำนวยการในพื้นที่ต.ท่าสาป ซึ่งเป็นจุดใหญ่ชาวบ้านประสบภัยกว่า 3 พันครัวเรือน ซึ่งมีเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เข้ารับการตรวจรักษาโรค มีทั้งมาตรวจโรคทั่วไป ขอยาตามกำหนดวงรอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคน้ำกัดเท้า รวมถึงขอโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ตาแดง น้ำกัดเท้า และโรคอื่นๆ และขอยาพาราเซตามอลเพื่อแก้ปวดไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยนิวส์, topnews, thaiger, linetoday, khaoja, sanook, tnews)</p> <p>-เพจ Drama-addict โพสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ ดร.นรินทร์ ณีฐารมณ (ดร.เม่น) อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งถูกไฟดูดเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมขนาดใหญ่ เพียงเพราะเดินออกไปปิดรั้วหน้าบ้านตัวเองขณะน้ำเริ่มท่วม พี่ชายฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไม่ควรมีใครต้องเจอเรื่องแบบนี้อีก และควรต้องมีคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง</p>	
<p>"ปฏิญญากรุงเทพ" พัฒนาสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยกรมอนามัยได้จัดประชุมสุขภาพช่องปากโลก (WHO Global Oral Health Meeting) ซึ่งที่ประชุมมีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ให้เกิดความเสมอภาค จนเกิด "ปฏิญญากรุงเทพ(Bangkok Declaration)" ขึ้น สำคัญ คือ การยืนยันมติด้านสุขภาพช่องปาก ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2021 และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพช่องปากโลก 2023-2030 การผนวกสุขภาพช่องปากให้เป็นส่วนหนึ่งของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อผลักดันให้สุขภาพช่องปากเป็นวาระสำคัญระดับโลกอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ประชากรโลกเข้าถึงบริการทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านสุขภาพช่องปากภายในปี 2573</p>	
<p>ฉีดวัคซีน HPV เด็กหญิง ป.5 ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,sondhitalk, news1live)</p> <p>-กรมควบคุมโรค เผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับทราบความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ เพื่อบริหารจัดการเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กหญิง ป.5 ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัคซีน จำนวน 773,500 โดส ที่พร้อมฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในระหว่างนี้ สปสช. จะทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิง ป. 5 ร่วมกับกรมควบคุมโรค และจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2567 และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2568</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thebetter)</p> <p>-นายเวทวงศ์ พวงทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 835,284 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 655 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 609 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสด้าน Line Official จำนวน 44 ข้อความ Website จำนวน 2 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 245 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 69 เรื่อง โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด อันดับ 1 คือ เรื่อง หาวมากอาจเป็นเพราะไตบกพร่อง กระทรวงดีอี ได้ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ โดยชี้แจงว่าอาการหาวเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ กลไกการเกิดยังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัด แต่มักถูกกระตุ้นเมื่อง่วงนอน อยู่ในภาวะเหนื่อยล้า ความรู้สึกเบื่อ หรือ ความเครียด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุว่า อาการหาวมีความสัมพันธ์กับโรคใด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล้อมคอกนำเข้าสินค้าห่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าราคาถูกไร้มาตรฐาน ที่สั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ โดยให้กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบสินค้านำเข้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์แบบ 100% พร้อมทั้งใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสินค้าผ่านช่องทางเร่งด่วนทุกรายการ ณ ด่านนำเข้า เพื่อสกัดสินค้าไม่มีคุณภาพเข้ามาในไทย</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	